

Số: /BQLKCN-NV2
V/v báo cáo kết quả kiểm tra, làm rõ
trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
liên quan tới việc xử phạt vi phạm
hành chính.

Ninh Thuận, ngày tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân tỉnh Ninh Thuận.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 4415/UBND-TCD ngày 25/9/2024 về việc kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan tới việc xử phạt vi phạm hành chính; Công văn số 4351/VPUB-TCD ngày 17/10/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian báo cáo kết quả kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính,

Ban Quản lý các khu công nghiệp đã khẩn trương thực hiện kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan tới việc xử phạt vi phạm hành chính của Trung tâm Khai thác hạ tầng & Hỗ trợ đầu tư, kết quả như sau:

1. Về kết quả kiểm tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Quyết định số 182/QĐ-XPHC ngày 23/9/2024 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4415/UBND-TCD, ngày 30/9/2024, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã có Công văn số 1234/BQLKCN-NV2 về việc yêu cầu Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư báo cáo giải trình, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan tới việc xử phạt vi phạm hành chính.

Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các đợt phân tích mẫu nước thải của Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư (do Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện), phần lớn các kết quả phân tích đều không phát hiện thông số Mangan trong nước thải sau xử lý tại Trạm Xử lý nước thải. Số ít có thông số Mangan nhưng ở mức rất thấp thuộc cột A, quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Ngày 10/10/2024, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh, Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh (đơn vị lấy mẫu phân tích) tiếp tục lấy mẫu phân tích xác định các thông số số nước thải đầu ra của các Doanh nghiệp trước khi đầu nối vào hệ thống XLNT tập trung của Khu công nghiệp Thành Hải, đồng thời kiểm tra, rà soát lại nguồn nước phục

vụ hoạt động của tất cả các Doanh nghiệp trong KCN Thành Hải. Theo kết quả phân tích của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường Ninh Thuận cho thấy nước thải của các Doanh nghiệp và nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN đều đạt ngưỡng cho phép theo cột A, QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư đã có Văn bản báo cáo số 265/TT-TXLNT ngày 25/10/2024 gửi đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường.

(Đính kèm: Báo cáo số 265/ TT-TXLNT của Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư, kết quả phân tích mẫu nước thải các Doanh nghiệp)

Như vậy, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến chỉ số Mangan vượt quy chuẩn tại Trạm XLNT KCN Thành Hải. Lý do: Nước thải đầu ra của các Doanh nghiệp (đã thực hiện đấu nối) trước khi dẫn về Trạm XLNT KCN Thành Hải và nước thải tại Trạm XLNT sau khi lấy mẫu xác minh đều có thông số Mangan (Mn) đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Để tiếp tục tìm ra nguyên nhân dẫn đến nước thải sau xử lý của Trạm XLNT KCN Thành Hải vượt thông số Mangan, Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Chi cục Bảo vệ Môi trường tiếp tục đồng hành và hướng dẫn Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư về các biện pháp khắc phục, xử lý các vấn đề có liên quan.

Trước mắt, Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư sẽ tiếp tục giám sát, theo dõi chất lượng nước thải tại Trạm XLNT, đồng thời tiến hành sửa chữa, cải tạo một số hạng mục hư hỏng tại Trạm XLNT nhằm tránh việc tái diễn hành vi vi phạm.

2. Về công tác tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân; gắn với việc thực hiện đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong tháng, quý, năm đối với cán bộ, công chức có liên quan đến nội dung nêu trên.

Ngày 28/10/2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã nghiêm túc tổ chức buổi họp kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với các cá nhân, lãnh đạo Phòng chuyên môn Ban Quản lý các khu công nghiệp và Trung tâm Khai thác hạ tầng & Hỗ trợ đầu tư với tinh thần trách nhiệm cao. Tất cả cá nhân và tập thể liên quan đều nhận thức rõ và rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc chủ động tăng cường công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố có thể xảy ra trong thời gian.

Về đánh giá xếp loại: Tất cả cá nhân và tập thể liên quan đều tự đánh giá Không hoàn thành nhiệm vụ trong tháng có kết luận vi phạm hành chính (thông số Mangan vượt quy chuẩn) của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bao gồm: Ban lãnh đạo (kiêm nhiệm) và toàn thể viên chức vận hành Trạm Xử lý nước thải của KCN Thành Hải.

(Đính kèm: Biên bản họp kiểm điểm; Các bản kiểm điểm của tập thể và cá nhân liên quan).

3. Đề xuất các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới mà Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư sẽ thực hiện.

- Cải tạo, sửa chữa toàn diện Trạm Xử lý nước thải, trong đó đặc biệt quan tâm làm ngay Cụm Hóa lý để có thể xử lý, giảm thiểu hàm lượng kim loại nặng có trong nước thải.

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn có năng lực thực hiện đánh giá lại Trạm xử lý nước thải để tiến hành triển khai các thủ tục đấu thầu thi công theo quy định (*Đính kèm báo cáo của đơn vị tư vấn*).

- Tiếp tục theo dõi, giám sát, kiểm soát chất lượng nước thải của các đơn vị thứ cấp trước khi dẫn về hệ thống thu gom nước thải của KCN để về Trạm XLNT;

- Tiếp tục theo dõi, kiểm soát chất lượng nước thải của Trạm XLNT KCN Thành Hải trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là Mương Cầu Ngòi. Thường xuyên phân tích mẫu nước thải đầu vào, đầu ra của Trạm Xử lý nước thải để có phương pháp ứng phó kịp thời. Tần suất kiểm soát dày hơn, khoảng 1 lần/tháng, thay vì lấy mẫu định kỳ theo Quý như quy định tại Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh sớm khắc phục, sửa chữa toàn bộ hạng mục bị hư hỏng của Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Thành Hải để đảm bảo chất lượng, hiệu quả xử lý nước thải theo quy định.

Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo kết quả kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể cá nhân và đề xuất các biện pháp khắc phục đến UBND tỉnh để được xem xét và có ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

Đính kèm: Báo cáo số 265/ TT-TXLNT của Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư; kết quả phân tích mẫu nước thải các Doanh nghiệp; Báo cáo số 247/BC-TT ngày 09/10/2024 của Trung tâm về việc giải trình, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan tới việc xử phạt vi phạm hành chính; Biên bản họp kiểm điểm; Các bản kiểm điểm của tập thể và cá nhân liên quan; Báo cáo của đơn vị tư vấn; các Văn bản liên quan khác.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nội vụ tỉnh;
- Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh;
- Lưu: VT, NV2.

TRƯỞNG BAN



Sử Đình Vinh